



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ มาประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้า รับการประเมิน	เลขประจำตัว ผู้สมัครในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑	๐๘๐๐๐๐๑๒๓	นายชินนทร์ บุญสกุลญแพทย์	ผู้ได้รับการจัดจ้าง
๒	๓	๐๘๐๐๐๐๐๙๔	นางสาวอารยา ไชยดี	
๓	๔	๐๘๐๐๐๐๐๐๘	นางสาวสกาวัฒน์ ผลประสาท	
๔	๕	๐๘๐๐๐๐๔๗๑	นางสาวจันทิมา เอี่ยมสะอาด	
๕	๒	๐๘๐๐๐๐๒๖๕	นางสาวศลิทา พลไชย	

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการพร้อมทำสัญญาจ้าง ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พร้อมทั้งนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปยื่นด้วยและขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ในหน่วยงาน ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ในหน่วยงาน ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) ยังไม่หมดอายุหรือถูกยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรที่สละสิทธิ์การจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) ในภายหลัง เนื่องจากผ่านการประเมินในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) มีสิทธิที่จะได้รับการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

๓. ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ไม่สละสิทธิ์การจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) และได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) หากผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวได้รับการเรียกตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) เมื่อถึงลำดับที่ผู้ผ่านการเลือกสรรก็มีสิทธิจะลาออกเพื่อจะไปรับการจ้างเป็นพนักงานราชการในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายวิระ ไตสงคราม)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร